

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้งานดังต่อไปนี้ (Apps):

หน่วยความจำภาพโดย ProCogny  
INFINITE ฟินนกระจอกโดย ProCogny  
ICONIC SUDOKU โดย ProCogny  
คำ RECALL โดย ProCogny  
เชื่อมต่อโดย ProCogny  
Busters รูปแบบโดย ProCogny  
DEMON SPEED โดย ProCogny

วันที่: 12 มิถุนายน 2021

พพลีเคชันอยู่ที่นี่ได้รับการพัฒนาโดยยังคงเป็นทรัพย์สินของ ProCogny ส่วนหนึ่งของ Leucadia Therapeutics Inc, ตั้งอยู่ในริเวอร์ไซด์, แคลิฟอร์เนีย  
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะกับพพลีเคชันดังกล่าวข้างต้นเมื่อได้รับจากแอปเปิ้ลอิงค์ App Store ของ รุ่นอื่น ๆ ของพพลีเคชันเหล่านี้ยังอาจจะมีอยู่บนแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่มีนโยบายส่วนบุคคลที่แตกต่างกันโพสต์บนหน้าเว็บแยกต่างหาก เว็บไซต์ของเราคือ: [procogny.com](http://procogny.com)

สิ่งที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและเหตุผลที่เราเก็บมันได้หรือไม่  
เกมดังกล่าวข้างต้นมีอิสระในการดาวน์โหลดและใช้งานร่วมกับชดถอยของสินทรัพย์เกม  
ในโหมดฐาน โฆษณาจะถูกนำเสนอโดยบุคคลที่สามบนแพลตฟอร์มบาง  
โฆษณาเหล่านี้จะให้บริการโดยบุคคลที่สามมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์, แอปเปิ้ล, Google และแพลตฟอร์มอื่น ๆ  
และโฆษณาที่นำเสนอไม่ได้ถูกควบคุมหรือรับผิดชอบของ ProCogny หรือ Leucadia บำบัด  
ตัวบ่งชี้การโฆษณาที่ใช้โดยผู้ให้บริการโฆษณาที่ใช้ในการกำหนดเป้าหมายโฆษณาให้คุณถ้าคุณไม่ได้เลือกหรือเลือกออกแล้วแ  
ตจำนวนใดทางเลือกที่ได้รับการให้บริการแก่คุณ สามเดือนการสมัครสมาชิกต่ออายุอัตโนมัติสามารถใช้ในการลบโฆษณาจาก  
App และได้รับการเข้าถึงสินทรัพย์อื่น ๆ ใน App  
การทำธุรกรรมการซื้อและระบุอุปกรณ์ได้รับการจัดการโดย Apple Inc, Google และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอื่น ๆ  
ที่ใช้ตัวบ่งชี้ที่ไม่ได้ออนไปยัง ProCogny  
พพลีเคชันเหล่านี้ทำข้อมูลผู้ใช้ไม่เก็บจากการเล่นเกมข้อมูลจากแอปอื่น ๆ ข้อมูลอุปกรณ์หรือผู้ใช้สามารถระบุตัวตนข้อมูล

ใครที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณด้วย?

ไม่มีใคร.

นานแค่ไหนที่เราจะเก็บข้อมูลของคุณหรือไม่

ไม่สามารถใช้ได้.

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งานมีการประยุกต์ใช้งานดังต่อไปนี้ (Apps):

หน่วยความจำภาพโดย ProCogny  
INFINITE ฟินนกระจอกโดย ProCogny  
ICONIC SUDOKU โดย ProCogny

คำ RECALL โดย ProCogny  
เชื่อมต่อโดย ProCogny  
Busters รูปแบบโดย ProCogny  
DEMON SPEED โดย ProCogny

วันที่: 12 มิถุนายน 2021

ข้อตกลงและเงื่อนไข:

ตารางเวลาการชำระเงินประเด็นความเป็นส่วนตัวให้บุคคลที่สามบริการ (รวมถึงการโฆษณา)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรับข้อพิพาทคืนเงินขอใช้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (procogny.com) และ EULA

สหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กส่วนบุคคลออนไลน์พระราชบัญญัติคุ้มครอง (COPPA) และใครอาจจะใช้แอปพลิเคชันและบริการ?  
เด็กอายุต่ำกว่า 18

ปีจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายหลังจากที่ผู้ใหญ่กล่าวว่าได้มีโอกาสที่จะตรวจสอบและยอมรับ EULA เงื่อนไขและและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อตกลงเหล่านี้จะทำเฉพาะกับคนที่มีความถูกต้องตามกฎหมายที่มีความสามารถของการสร้างสัญญาผูกพันและไม่ได้ออกไปจากการใช้แอปพลิเคชันหรือบริการภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

คุณมีความรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณไม่ว่าคุณรู้เกี่ยวกับพวกเขาหรือไม่

องค์ประกอบภาพและหูที่มีอยู่ใน App นี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะมีภาพเปลือยความรุนแรงภาษาหยาบหรือสถานการณ์การชู้สาวทางเพศ ไอคอนเลือกสำหรับ App นี้จะใช้ในการสื่อความท้าทายและการจดจำรูปแบบรวมทั้งประเทศและยึดถือโบราณ รวมของไอคอนใด ๆ ใน App นี้ไม่ควรนำมาเป็นการรับรองหรือความเห็นของสังคมวิทยาศาสตร์การเมืองและอุดมการณ์ใด ๆ หรือความหมายที่อาจจะอนุมานจากการดูภาพเหล่านั้น

คำเตือนสุขภาพ ระหว่างเกมเพลย์องค์ประกอบภาพจะกระพริบบนหน้าจอและเสียงจะเล่น

ทุกคนที่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ไม่พึงประสงค์เหล่านั้นรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการยึดควรหยุดเล่นทันทีและปรึกษาแพทย์

เกมนี้ไม่ควรจะเล่นในสถานการณ์ที่พวกเขาอาจจะกังวลใจคุณจากฟังก์ชันที่สำคัญเช่นการขับรถเดินข้ามถนนหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ต้องให้ความสนใจอย่างมีนัยสำคัญ คุณยอมรับความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับผลข้างเคียงใด ๆ ที่เกิดจากการใช้หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ของ App นี้

ข้อ จำกัด ในการใช้งาน คุณจะต้องใช้แอปพลิเคชันอย่างเคร่งครัดตามเงื่อนไขของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องและจะต้องไม่ (ก)

แยกวิศวกรรมย้อนกลับถอดแยกชิ้นส่วนพยายามที่จะสืบทอดมารหัสที่มาของหรือถอดรหัสแอปพลิเคชัน; (ข) การปรับเปลี่ยนใด ๆ ที่ทำให้การปรับตัวในการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลหรือมาทำงานจากแอปพลิเคชัน; (ค)

การละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้กฎระเบียบหรือข้อบังคับในการเชื่อมต่อการเข้าถึงหรือการใช้งานแอปพลิเคชันของคุณ; (ง) ลบ, แก้ไขหรือปิดบังแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรรมสิทธิ์ใด ๆ (รวมทั้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ ) ของ

Leucadia หรือ บริษัท ในเครือคู่ค้าซัพพลายเออร์หรือผู้ให้อนุญาตของแอปพลิเคชัน; (ฉ) การใช้แอปพลิเคชันสำหรับการใด ๆ พยายามสร้างรายได้ขององค์กรในเชิงพาณิชย์หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ซึ่งมันไม่ได้ถูกออกแบบหรือตั้งใจ; (ฉ)

ติดตั้งใช้งานหรืออนุญาตให้แอปพลิเคชันที่มีอยู่มากกว่าโทรศัพท์มือถือในช่วงเวลาหนึ่งหรือบนอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ

หรือคอมพิวเตอร์ (ซ) การกระจายของโปรแกรมประยุกต์เพื่ออุปกรณ์มือถือหลาย ๆ (ซ)

ทำให้แอปพลิเคชันที่มีอยู่บนเครือข่ายหรือสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยการเข้าถึงหรือการใช้งานโดยอุปกรณ์มือถือหลายเครื่องหรือผู้ใช้ในเวลาเดียวกัน; (i)

การใช้แอปพลิเคชันสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์บริการหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นทางตรงหรือทางอ้อมในการแข่งขันที่มีหรือในทางใด ๆ

แทนสำหรับการบริการของเราผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์ที่นำเสนอโดย Leucadia หรือ บริษัท ในเครือของตน; (ญ)

ใช้แอปพลิเคชันการส่งข้อความอัตโนมัติของเว็บไซต์ใด ๆ หรือการส่งและการค่าที่ไม่พึงประสงค์อีเมล หรือ (k)

การใช้ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ใด ๆ หรือการเชื่อมต่อของ Leucadia หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของ Leucadia

ในการออกแบบ, การพัฒนา, การผลิต, การออกใบอนุญาตหรือการกระจายของการใช้งานใด ๆ

อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์สำหรับใช้กับแอปพลิเคชัน

ข้อตกลงใบอนุญาต Leucadia มอบให้คุณมีความพึงพอใจไม่ผูกขาดไม่สามารถโอนได้ จำกัด สิทธิในการติดตั้งและใช้ App บนโทรศัพท์มือถือเดียวที่เป็นเจ้าของและควบคุมโดยคุณและเพื่อการเข้าถึงและการใช้ App

บนเช่นอุปกรณ์มือถืออย่างเคร่งครัดสอดคล้องกับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้กฎการใช้งานและสัญญาการให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือของคุณ (รวมเรียกว่า "ข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง")

ซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในการให้บริการได้รับใบอนุญาตไม่ได้ขายให้กับคุณสำหรับการใช้งานเฉพาะตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเชื่อมต่อการใช้บริการของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดไม่อนุญาตโดยชัดกับคุณ

อาจมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องของคุณด้วยข้อตกลงเหล่านี้เราให้คุณไม่ผูกขาดส่วนบุคคล จำกัด

พึงพอใจใบอนุญาตไม่สามารถโอนได้ที่จะใช้บริการบนอุปกรณ์ที่รองรับคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมการใช้งานส่วนตัวความบันเทิงของคุณ

ใบอนุญาตนี้รวมถึงสิทธิในการดาวน์โหลดและใช้งานซอฟต์แวร์ที่เราทำให้สามารถดาวน์โหลดได้เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการในรูปแบบรหัสวัตถุเท่านั้น คุณอาจจะไม่ให้เขาให้เขาให้ยืมขายแจกจ่ายหรือย่อยใบอนุญาตการให้บริการรวมทั้งซอฟต์แวร์ คุณอาจจะไม่สามารถคัดลอกรวบรวมวิศวกรรมย้อนกลับถอดแยกชิ้นส่วนพยายามที่จะได้รับรหัสที่มาของการปรับเปลี่ยนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องของการให้บริการหรือซอฟต์แวร์พื้นฐานใด ๆ หรือเทคโนโลยี (ยกเว้นที่และเฉพาะในขอบเขตข้อ จำกัด ดังกล่าวข้างต้นใด ๆ ที่เป็นสิ่งต้องห้ามโดยบังคับ กฎหมาย)

หรือความพยายามที่จะปิดการใช้งานหรือหลีกเลี่ยงการรักษาความปลอดภัยใด ๆ หรือตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ

ออกแบบมาเพื่อปกป้องบริการ หากคุณละเมิดข้อ จำกัด

ใบอนุญาตเหล่านี้หรือเกินขอบเขตของใบอนุญาตที่ให้ในที่นี้คุณอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและความเสียหายเช่นเดียวกับความรับผิดสำหรับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ให้กับท่านโดยเราที่เข้ามาแทนที่และ / หรือเพิ่มเติมส่วนหนึ่งของบริการเว้นแต่การอัปเดตดังกล่าวจะมาพร้อมกับใบอนุญาตที่แยกต่างหากซึ่งในกรณีที่ใบอนุญาตจะมีผลบังคับ

การปฏิเสธความรับผิด คุณยอมรับว่าการใช้ ProCogny ซอฟต์แวร์ที่มีความเสี่ยง

แต่เพียงผู้เดียวของคุณเองและซอฟต์แวร์ที่มีในลักษณะ "ตามที่เป็น" "เท่าที่มี" พื้นฐานโดยไม่มี การรับประกันหรือการรับประกันใด ๆ ขอบเขตทางกฎหมายที่เป็นไปได้สูงสุดเกี่ยวกับ ProCogny รวมทั้งการรับประกันใด ๆ

โดยนัยของการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือไม่ละเมิดสิทธิ

หากคุณเป็นถิ่นที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียคุณขอสงวนสิทธิ์ในนโยบาย

Code 1452: "ชาวทั่วไปไม่ขยายไปถึงการเรียกร้องที่เจ้าหนี้ไม่ทราบหรือผู้ต้องสงสัยที่จะอยู่ในความโปรดปรานของเขาในช่วงเวลาของการดำเนินการเปิดตัวซึ่งจำเป็นที่รู้จักกันเขา จะต้องได้รับผลกระทบการตั้งถิ่นฐานของเขากับลูกหนี้."

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงการกระทำผิดทางอาญาของผู้อื่น

กฎเกณฑ์ของหนี้สิน. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใด Leucadia Therapeutics Inc, ProCogny หรือ บริษัท

ในเครือเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของ บริษัท ต้องรับผิดชอบด้วยความเคารพต่อ ProCogny ซอฟต์แวร์สำหรับจำนวนเงินใด ๆ

ในส่วนที่เกินจากค่าใช้จ่ายที่จ่ายโดยคุณสมัครเพื่อ App รวมถึงข้อมูลที่สูญหายหรือความล้มเหลวใน ตอบสนองใด ๆ

รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีข้อ จำกัด ที่ดีล้มเหลวและการดูแลที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือการใช้ซอฟต์แวร์หรือใด ๆ โดยตรงทางอ้อมบังเอิญลงโทษพิเศษที่เป็นแบบอย่างหรือความเสียหายใด ๆ ของชนิดใด ๆ คุณยอมรับว่าข้อ จำกัด

ของความรับผิดนี้แสดงให้เห็นถึงการจัดสรรที่เหมาะสมของความเสี่ยงและเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของพื้นฐานของข้อตกลงระหว่าง Leucadia และคุณที่ คุณเข้าใจว่าซอฟต์แวร์จะไม่ต้องให้โดยไม่มีข้อ จำกัด ดังกล่าว หากคุณอาศัยอยู่ในเขตอำนาจที่ข้อ จำกัด เหล่านี้ไม่สามารถใช้กับคุณคุณไม่ควรใช้ซอฟต์แวร์

พระราชบัญญัติ Digital Millennium Copyright เราปฏิบัติตามบทบัญญัติของ DMCA บังคับใช้กับผู้ให้บริการและผู้เผยแพร่ App หากคุณมีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวกับ ProCogny Apps

คุณสามารถติดต่อตัวแทนที่กำหนดของเราผ่านทางอีเมลที่

dcma-compliance@procogny.com

คุณต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ในการร้องเรียนของคุณ:

- รายละเอียดของงานที่มีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่คุณอ้างว่าได้รับการละเมิด;
- รายละเอียดของเนื้อหาที่คุณอ้างว่าละเมิดซึ่ง ProCogny App มีวัสดุที่ใช้ในคำถามและที่มันตั้งอยู่;
- ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณหมายเลขโทรศัพท์และหากมีที่อยู่อีเมล;
- คำสั่งโดยคุณว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้วัสดุใน ProCogny ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวแทนหรือกฎหมาย;

-

คำสั่งโดยให้คุณทราบว่าคุณข้อมูลดังกล่าวข้างต้นในประกาศของคุณถูกต้องและภายใต้บทลงโทษของการเปิดเผยความเท็จคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรืออำนาจที่จะกระทำในนามของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา; และ

-

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทางกายภาพของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นเป็นละเมิด

โปรดทราบว่าเป็นไปตามมาตรา 512 (f) ของ Copyright Act

บุคคลใดก็ตามที่จงใจแจ้งข้อมูลเท็จว่าเนื้อหาหรือกิจกรรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์อาจจะรับผิดชอบ